

ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN CẨM XUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-CA  
V/v triển khai thực hiện các giải pháp  
giảm cầu về ma túy

Cẩm Xuyên, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Ngày 18/11/2024, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các giải pháp giảm nguồn cầu về ma túy. Tại điểm cầu cấp huyện, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND xã có liên quan cùng tham dự hội nghị. Hội nghị tập trung đánh giá lại kết quả công tác giảm cầu ma túy trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra các tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp để đạt được các mục tiêu về giảm cầu ma túy trong thời gian tới. Trong đó, triển khai thực hiện quyết liệt công tác rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh triệt xoá điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy nói chung, các chuyên đề công tác này nói riêng. Có kế hoạch, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ chức, đoàn thể, ban ngành có liên quan nắm vững các nội dung, quy định của Luật Phòng chống ma túy năm 2021 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan đến phòng chống ma túy, đặc biệt trong công tác quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy để thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo Công an xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể, gia đình phối hợp chặt chẽ, thực chất, đầy đủ, đúng quy định để thực hiện tốt công tác quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy nhằm phòng ngừa, triệt tiêu nhu cầu sử dụng trái phép chất ma túy của các trường hợp thuộc diện đang quản lý.

Phối hợp với Công an huyện quyết liệt chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tập trung rà soát, thống kê số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện và người có biểu hiện loạn thần, ngáo đá, người nghi sử dụng trái phép chất ma túy, nghi nghiện ma túy một cách thường xuyên để kịp thời lập hồ sơ quản lý; quyết liệt, thực chất trong việc tiến hành các biện pháp quản lý, răn đe, giáo dục các trường hợp thuộc diện này; Phối hợp với các đội nghiệp vụ xác minh các trường hợp người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy đã chuyển khỏi địa phương và kịp thời gửi thông báo cho chính quyền

địa phương nơi đến của các đối tượng, đồng thời quản lý tốt các diện đối tượng là người lao động từ địa phương khác đến sinh sống, làm việc trên địa bàn; Thường xuyên nắm tình hình, kịp thời tổ chức xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và các đối tượng khác trên địa bàn, đặc biệt là số người nghiện tham gia điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật Phòng, chống ma túy để áp dụng các biện pháp vận động đăng ký cai nghiện tự nguyện hoặc lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

**2.** Công an huyện tiếp tục chỉ đạo, cử cán bộ ở các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an các xã, thị trấn chủ động nắm tình hình, di biến động, thông tin đối với những người có nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, nghi nghiện để triệu tập xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, xác định tình trạng nghiện, đảm bảo số liệu người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn chính xác, khách quan, không để sót lọt.

Triển khai đồng bộ các biện pháp xử lý nghiêm minh các đối tượng phạm tội tàng trữ, mua bán, tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn; triệt xóa, vô hiệu hóa toàn bộ các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, các điểm, tụ điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy, không để các điểm, tụ điểm đã triệt xóa hoạt động trở lại. Triển khai đồng bộ các biện pháp xử lý nghiêm minh các đối tượng phạm tội tàng trữ, mua bán, tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn; triệt xóa, vô hiệu hóa toàn bộ các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, các điểm, tụ điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy, không để các điểm, tụ điểm đã triệt xóa hoạt động trở lại. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tập trung khai thác mở rộng, truy xét, xử lý dứt điểm, triệt để các đường dây, ổ nhóm liên quan đến ma túy; các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

**3.** Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với ngành y tế tham mưu UBND huyện hướng dẫn cụ thể, chi tiết việc tổ chức cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo hướng các cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện được tổ chức ngay tại cấp xã, tạo điều kiện tối đa cho người nghiện tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng ở ngay địa bàn cấp xã và hướng dẫn việc đưa người thuộc diện rối loạn tâm thần đi chữa bệnh tại các trung tâm, cơ sở y tế; thực hiện tốt các chính sách trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy; tổ chức dạy nghề cho số đối tượng sau cai nghiện. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, UBND các xã, thị trấn trong lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc, đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc.

**4.** Phòng Y tế nghiên cứu, bố trí nguồn nhân lực, tổ chức tập huấn, trang bị phương tiện, cơ sở vật chất cho Trạm y tế cấp xã, tham mưu cho UBND huyện ban hành quy chế phối hợp xác định tình trạng nghiện, hướng tới 100% các trạm y tế xã, phường là cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy; tăng cường đội ngũ bác sỹ, y sỹ có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm y tế phối hợp chặt chẽ, kịp thời hơn với cơ quan công an trong việc xác định tình trạng nghiện, để đảm bảo tất cả

người nghiện đều được điều trị, tổ chức cai nghiện ma túy phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh.

5. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện, Toà án nhân dân huyện phối hợp chặt chẽ với Công an huyện để thống nhất nội dung, phương pháp thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm truy xét mở rộng, xử lý triệt để các đối tượng, đường dây, ổ, nhóm mua bán, tàng trữ, tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, kê biên, phong toả tài khoản; áp dụng hình phạt đối với các đối tượng đảm bảo nghiêm minh, có tính răn đe, cách ly các đối tượng ra khỏi đời sống xã hội, ngăn chặn các đối tượng nguồn cầu tiếp cận với nguồn cung ma túy; kiểm sát chặt chẽ hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc, kịp thời ra Quyết định áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc.

6. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc huyện chỉ đạo Đoàn thanh niên chủ trì phối hợp với các lực lượng, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật và tệ nạn ma túy cho lực lượng đoàn viên, thanh thiếu niên. Chú trọng công tác tái hoà nhập cộng đồng, đề xuất các mô hình vay vốn hỗ trợ đoàn viên tái hoà nhập cộng đồng, “thanh niên hoàn lương”; tham gia phối hợp chặt chẽ với công an xã, thị trấn trong thực hiện các nội dung quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đề nghị Trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Huyện uỷ;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, CA.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Hà Văn Bình**